

Tóm lợ c bài thuy t trình t i Đ i H i C nh Sát Quố c Gia Vi t Nam C ng Hòa ngày 26-5-2012
t i Nam Cali, Hoa K



T i n S i Tr n An Bài thuy t trình

Đ làm rõ nét chân dung ngõ i Cộng Sản Sát Quố c Gia (CSQG) VNCH, tôi s phác h a vai trò ngõ i c nh sát VNCH tr c 1975, sau đó, nêu lên vài đ i m so sánh v i ngõ i c nh sát Hoa K và Công An c a C ng S n Vi t Nam (CSVN).

1) Vai trò ngõ i CSQG/VNCH

Niên tr ng Nguy n Kh c Bình, nguyên T L nh L c L ng CSQG đã cho bi t: Ngành CSQG đ c c i t i n nhi u l n và trong th i gian cu i cùng tr c khi m t n c, ngành CSQG, t m t l c l ng bán quân s v i 30.000 ngõ i, đã đ c đ i sang l c l ng quân s v i m t quân s là 130.000 ngõ i.

Trên th gi i, không h có m t l c l ng c nh sát nào mà ngõ i c nh sát v a là m t quân nhân ph i tr c đ i n v i đ ch quân t i chi n tr ng, v a là m t b n dân lo duy trì lu t pháp t i h u ph ng.

Như quân lực VNCH nổi danh với các Trường Võ Bị QG Đà Lạt và Trường Sĩ Quan Thủ Đức đã cung cấp cho đất nước nhiều sĩ quan ưu tú thì ngành cảnh sát cũng có Học Viện CSQG để huấn luyện các sĩ quan cảnh sát văn võ kiêm toàn. Các khóa sinh không những thi ưu phải có văn bằng tú tài toàn phần mà nhiều khóa sinh còn có cấp bằng cấp nhân hay cao học. Trong cuộc duy tân binh ngày Quân Lực VNCH năm 1972, Học Viện CSQG Thủ Đức đã được chuyển đi miền hạ ngòi. Trường Trường học Trường Thủ Đức VNCH được đưa đến Học Viện chuyển các khóa để làm nòng cốt các tân sĩ quan CSQG trước khi họ lên đường nhận nhiệm vụ mới.

Đến khi bị chiếm 30-4-1975 xảy ra, Học Viện CSQG cũng đã cùng chia sẻ số phận nghiệt ngã như các quân binh chủng khác của quân lực VNCH.

- Chủ tịch Trường Trường Phó Bùi Văn Nhu đã chết rũ tù Cảnh Sát.

- Viện Trường tiên khởi Học Viện CSQG, Đới Tá Đàm Trung Mực, cũng bị thân trong trại tù CS.

- Sau khi Trường Trường Văn Minh được hàng Cảnh Sát Sĩ Quan Bị Chuyển thì nhiều Trường Trường Tá VNCH đã bị sát. Học Viện CSQG cũng đã có Trung Tá Nguyễn Văn Long ra trước tòa trường dài Chiến Sĩ trước Quốc Hội ở Saigon và can đảm tố cáo không được hàng để ch.

- Khi những trại tù đã mãn của Cảnh Sát Sĩ Quan được đưa lên để đưa đưa các quân cán chính của VNCH thì trong danh sách những nhân bị giam cầm lâu nhất và đau đớn nhất cũng có các chiến sĩ CSQG.

Tôi muốn nhắc đến một ví dụ điển hình là Viên Trường Phan Tấn Ngộ, hiện là Trường Học Trường Trường Trường Học Viện CSQG, đã cùng phu nhân đi tù, vì cả hai đều là Sĩ Quan CSQG. Khi cha mẹ người tù, các con cái nhà không ai săn sóc, nên cũng đã phải vào nhà tù chung với mẹ. NT Phan Tấn Ngộ là một trong số những sĩ quan thu nhập ngành CSQG và quân lực VNCH bị giam cầm lâu nhất là 17 năm.

Trên đây chỉ là một vài trường hợp phổ biến được trình bày. Về tình quát, Học Viện CSQG

Hình ảnh Ngõ i Cộng Sản Sát Quốc Gia VNCH

Tác Giả: * GS. TRẦN AN BÀI

Thứ Hai, 27 Tháng 8 Năm 2012 10:20

mọi miền đất nước và mọi cấp bậc đã cung cấp nhiều hy sinh oai hùng khác nhau để nên bước tranh hào hùng để cứu quốc và cứu dân tộc trong lịch sử chống Cộng Sản tại VN.

Tất cả quân dân VNCH xin nhậm trách nhiệm lịch sử vì đã không ngăn chặn được làn sóng Cộng Sản nhuộm đen Quê Hương, nhưng không ai có thể phủ nhận được lòng yêu nước và sự hy sinh vô bờ bến để nêu cao CHÍNH NGHĨA QG.

Trong khi đó, nhưng kẻ địch ngoại bang cho thấy rằng để cai trị nước Việt Nam là CSVN thì đang bắt đầu bán nước cho Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN.

2) Ngõ i Cộng Sản Sát Hoa Kỳ

Như trên tôi đã nói: Hai vai ngõ i cộng sản VNCH lãnh hai sự mất mát: Một bên chiến đấu với quân địch nội chiến tuy nhiên, mất bên giữ gìn trật tự cho hậu phương. Ngõ i cộng sản Hoa Kỳ chỉ giữ có một nhiệm vụ là duy trì an ninh trật tự và bảo vệ luật pháp cho dân chúng mà thôi, tức là ngõ i cộng sản HK chỉ đem nhậm có một nửa công việc của ngõ i cộng sản VNCH.

Tuy nhiên nào cũng có cộng sản, nhưng thực sự vai trò cộng sản của miền bắc có những điểm gì khác nhau và khác nhau, vì cách huấn luyện và luật pháp của miền bắc khác nhau. Bởi vậy, tuy sống trên đất Hoa Kỳ, mà nhiều ngõ i Miền Bắc Việt là cộng sản HK cũng giữ gìn cộng sản VN, nên đã gây nhiều ngõ nhậm.

Tại San Jose, Bắc Cali có hai vị cộng sản đã bán cho tay ngõ i VN, gây nên nhiều căng thẳng trật tự của Cộng Đồng ngõ i Việt và Sự Cộng Sản của pháp luật.

Vụ thảm sát là hai cộng sản xông vào nhà của chị Trần Thị Bích Câu và mất cộng sản đã rút súng bắn chết chị trong bếp, đang lúc tay chị cầm con dao gọt trái cây. Vụ này xảy ra năm 2003 vị kẻ tử quốc là viên cộng sản đó được miền bắc Việt cộng sản, nhưng thành phố San Jose đã phải đi cứu đình, bởi thế ngõ cho 2 con nhà của chị Bích Câu 1 triệu 8 trăm ngàn Mỹ Kim.

Hình ảnh Ngồi i Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

Tác Giả: * GS. TRẦN AN BÀI

Thứ Hai, 27 Tháng 8 Năm 2012 10:20

Vào tháng hai x/y ra vào năm 2009. Cũng hai cảnh sát San Jose được gia đình kêu gọi về nhà, vì một thanh niên VN, tên là Daniel Phạm, một cảnh sát tâm thần, đang cầm dao áp đảo người trong nhà. Hai cảnh sát đã trông thấy Daniel Phạm ở ngoài sân và vì đã không tuân lệnh cảnh sát bắt con dao xuống, nên anh bắt hai cảnh sát bắn trúng 14 viên đạn. Cha mẹ anh Daniel Phạm rất buồn bã và ân hận, vì tưởng người cảnh sát đến giúp mình, ai ngờ đã gọi cảnh sát đến giết con mình.

Nhưng số việc đáng tiếc này không phải chỉ xảy ra ở San Jose, mà tại thị trấn Sacramento của Tiểu Bang Cali, cũng năm 2009, cảnh sát bắn chết ông Trần Văn Giết với 5 viên đạn trúng người, khi ông này chỉ gọi cảnh sát khẩn cấp lên để đưa cảnh sát ra khỏi nhà. Tại San Diego, vào năm 2011, ông Lê Đình Vân cũng bị cảnh sát bắn chết khi trên tay ông đang cầm một cái kéo.

Công Đồng VN khắp nơi đã phẫn nộ vì cảnh sát HK đã bắn dân bừa bãi. Họ lập luận thế này: Nhưng vũ khí (nếu có thể gọi là vũ khí) trên tay các nhân dân có nguy hiểm gì đến tính mạng cảnh sát, mà phải bắn chết nhân dân một cách dã dũ như vậy. Cùng lắm thì bắn bỏ thì người nhân dân cũng quá đời rồi. Các nhân dân thế giới không đáng phải chết, thế mà đã chết, chỉ vì cảnh sát HK phẫn nộ quá mức tay!

Nghe thì thấy bà con mình lập luận có lý đấy. Tuy nhiên, đó chỉ là cách suy nghĩ của người VN mình thôi. Các cảnh sát Hoa Kỳ được huấn luyện như sau: Khi nào cảnh sát cầm thấy tính mạng mình trong lúc thi hành nhiệm vụ bị nguy hiểm thì được quyền dùng súng để trả thù. Và khi cảnh sát đã phải nổ súng thì phát súng đầu tiên phải là từ phía cảnh sát và phải nhắm ngay vào phát súng này, vì nếu để đối phương hành động trước thì tính mạng cảnh sát bị lâm nguy. Tóm lại, khi cảnh sát HK đã phải rút súng ra, tức là đang gặp nguy hiểm và khi cảnh sát đã bắn thì đối tượng phải chết ngay từ viên đạn đầu tiên của cảnh sát. Người cảnh sát HK đã được huấn luyện như vậy.

Còn luật lệ VNCH như thế nào và các sĩ quan cảnh sát VNCH đã được huấn luyện làm sao tại Học Viện CSQG?

Trước khi người cảnh sát nổ súng - là một vũ khí giết người - để trả át đối phương đang mưu toan chĩa súng về mình thì phải xem vũ khí đối phương có tầm ngắm được ngắm với vũ khí của mình hay không? Đó là nguyên tắc pháp lý và là kim chỉ nam của người cảnh sát VNCH. Nguyên tắc này xem ra rõ ràng, đơn giản, so với luật lệ Hoa Kỳ.

Hình ảnh Ngõ i Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

Tác Giả: * GS. TRẦN AN BÀI

Thứ Hai, 27 Tháng 8 Năm 2012 10:20

Con dao, cái kéo cũng có thể gây ra cái chết cho con người đó, nhưng phải tùy hoàn cảnh. Nếu người cầm dao xa cảnh sát thì mối nguy hiểm ít hơn là gần. Thêm nữa, nếu cảnh sát có mặc áo giáp hay đội nón sắt thì mối đe dọa giết người của những khí cụ trên cũng giảm đi.

Nếu đem nguyên tắc này áp dụng vào 4 vụ tội phạm bên trên thì chắc chắn người cảnh sát VNCH đã không có quyên nòng súng trong 4 vụ này, vì những vụ tội phạm nhân cảnh sát trong tay không nguy hiểm hơn những vụ phạm nhân cầm súng của cảnh sát đó.

Thêm nữa, người CSVN đó học huấn luyện rừng khi phải nòng súng thì không nhút nhát lúc nào cũng phải giật chết đi rồi, mà có thể bắn chết thiên đê trên áp đi phải những học bắn vào chân vào tay để triệt hạ mối phạm công của đi phạm tội.

Họ học của hai cách huấn luyện này là gì? Người cảnh sát VNCH rất uyển chuyển và nhân đạo trong cách thi hành luật pháp. Kết quả là người dân đó bắn vào kẻ càng hơn khi đang đi với cảnh sát.

Và bây giờ, chúng ta giả thuyết xa hơn một tí nữa là nếu người cảnh sát là HK hay VN mà phải nòng súng, gây thiệt mạng cho dân, những người đó ra tòa thì kết quả sẽ ra sao?

Tại Hoa Kỳ, có hai trường hợp xảy ra: Một là nếu tòa công nhận người cảnh sát trong lúc thi hành công vụ đã thực sự gặp nguy hiểm và phải nòng súng bắn chết người thì đó là miễn tội. Hai là nếu tòa không công nhận cảnh sát đó quyên nòng súng thì người cảnh sát đó sẽ bị kết tội cảnh sát, vì họ đã đó chết do ý hãm hại nòng súng là phải bắn nhân nhân cho chết!

Còn người cảnh sát VN cũng phải đi phó vụ hai học vụ: Nếu tòa nhìn nhận cảnh sát hành động đúng thì miễn tội. Nhưng nếu tòa xác nhận cảnh sát sai thì người danh có thể áp dụng, chứ không nhút nhát là tội cảnh sát như tội HK. Nếu nhân nhân chết thì người cảnh sát VNCH vẫn có thể khai rằng mình không có ý bắn chết. Gây chết người khi không cố ý thì đó là ngộ sát. Còn nếu nhân nhân không chết thì đó chỉ là tội vô ý gây thiệt hại.

Tóm lại, cách hành xử của người cảnh sát HK và cảnh sát VNCH khác nhau vì họ đó học huấn luyện khác nhau. Tôi không muốn nói phạm pháp nào hay hơn, nhưng tôi có thể quy kết vụ

quý vị rång nåu tôi đä cä trä vä Häc Viän däy häc läi thì tôi sä tiäp täc trao đäi väi các sĩ quan CSQG cäa tôi cùng mät nguyện täc trä cä đây tôi đã truyän đät cho hä.

3) Ngõ i Công An cäa Công An Sĩ n VN

Ngõ i CSQG/VNCH có khäu hiäu là "Bän Dân", täc là ngõ i cänh sát VNCH yêu män dân và bäo vä dân. Täi các Ty, Sä CSQG có mät ban riêng đä bài trä du đäng, cän đä. Lý do: Khi nhäng kä phäm pháp täp häp läi và có kä hoäch phäm pháp thì mäc nguy hiäm gia tăng gäp bäi. Công an sát VNCH và cän đä không thä nào bät tay nhau làm viäc gì chung väi nhau, vì läc läng cänh sát là mät tä chäc bäo vä luät pháp, giä trät tä cho dân. Còn các nhóm cän đä chä träng phá luät, gây räi trät tä.

Thä nhäng, đäng i chä đä CSVN hiän nay, các luät lä cäa Đäng đäu đäng cä viät ä trong räng. Nhäng ngõ i cai trä dân trong chä đä CSVN hiän nay đäu häc hành ä trong räng. Nhäng đäi u luät hä quen áp đäng đä bä tù ngõ i dân đäu không tìm thäy ä trong bän Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền hay giäng các bä luät hình cäa các quäc gia văn minh. Do đó, ngõ i ta gäi đó là Luät Räng. Và vì thä công an cäa CSVN và cän đä đã có thä häp läc, häp tác väi nhau đä bäo vä Luät Räng cäa hä. Nhäng tin täc tä VN gäi đi đäu cho mäi ngõ i thäy rõ räng khi dân chúng yêu näc, không thä ngõ i nhìn Trung Quốc xâm chiäm đät näc mình hoäc khi dân chúng bäo oan äc, đäng lên đòi quyän läi cäa mình thì công an chä đäm cän đä đän hoäc chính công an đäi lät cän đä đánh đäp dân thäng tay. Täi nhäng näi thä phäng tôn nghiêm, công an đäng canh gác bên ngoài đä cho cän đä đi vào thánh đäng hay chùa chiän phá phäch và chäi bäi các tín đä.

Thông Tin Xã Hội Nam väa loan tin räng: Ngày 2-4-2012, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đäng CSVN, khi täi thăm Tổng Công Xây Däng Läc Läng Công An Nhân Dân đã tuyên bä: "Công An Nhân Dân là läc läng näng cät đä giä väng an ninh chính trä, trät tä an toàn xã häi, là thanh kiäm và lá chän đä bäo vä chä đä."

Qua câu nói này, ông Trọng đã hé lä ra điäu gì?

Thä nhät, läc läng công an cäa CSVN là läc läng bäo vä "chä đä", täc chä đä Công Sĩ n. Đäng lý ra, läc läng quân đäi và công an cäa mät quäc gia đäng cä thành hình väi mäc đích bäo vä "Tä Quốc". "Chä đä" và "Tä Quốc" là hai thäc thä hoàn toàn khác nhau. Tä Quốc VN có hän

4.000 năm lịch sử. Còn chế độ Cộng Sản hay chế độ XHCN do ông Hồ Chí Minh du nhập vào VN mới chỉ có trên dưới 75 năm thôi. Một chế độ có thể thay đổi theo thời gian. Khi người dân không thích một chế độ thì có quyền xóa bỏ nó. Trái lại, người dân có quyền phản đối và chế độ quân chủ mới trở nên.

Thế thì, khi ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng lực lượng công an "là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ" tức có nghĩa là khi ai chế độ CSVN, tức sẽ đứng phe lực lượng công an và sẽ phải đứng để uỡi thanh kiếm, tức là sẽ bị đàn áp ngay. Thế đó, suy ra, Đảng CSVN đang mất lòng Trung Cộng, đang phải nhìn phe Trung Cộng, cho nên, ai chế độ Trung Cộng tức là chế độ chế độ Cộng Sản, cho nên bị Công An CSVN đàn áp thẳng tay.

Việt Nam sẽ mất, sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới cũng chỉ sai lầm của những người cầm quyền đã không phân biệt được thế nào là "chế độ", thế nào là "tổ quốc". Họ đã sử dụng quân đội và công an để phục vụ chế độ thay vì tổ quốc. Trẻ tru thay cái chế độ cộng sản hay xã hội chủ nghĩa chỉ là một nấm mồ bên ngoài sỡi vôi, bên trong là thây ma. Chế độ quý hóa gì. Các quốc gia Đông Âu đã khai tử chế độ Cộng Sản từ lâu rồi. Và ngay tại VN, Cộng Sản cũng chỉ là cái xác không hồn, không ai còn thấy hình ảnh xã hội chủ nghĩa ở đâu, mà chỉ thấy một bộ y tham nhũng đang dùng lực lượng cảnh sát để thu góp tiền bạc, làm giàu bất chính và chuồn bỏ chạy ra ngoài quốc tế hàng ngày. Đó là đúng ý của việc dùng công an để bảo vệ chế độ.

Mới đây, báo Washington Examiner ngày 19-5-2012 đã loan tin rằng: Trường Đại Học Maryland (nằm gần thủ đô Washington DC và thành phố Baltimore) đã hợp tác với CSVN để thực hiện tuyển cho 38 công an của CSVN. Khóa học kéo dài trên một năm. Phần lớn thời gian của khóa học được diễn ra ở Hà Nội, những các sinh viên này sẽ được đưa sang Hoa Kỳ để học trong 6 tuần. Sau khóa học, các sinh viên sẽ được cấp bằng Thạc Sĩ.



38 sĩ quan công an CSVN du học chấp hành và một số viên chức Đại Học Maryland học ở Thủ Đức Năm. (Hình: University of Maryland)

Chúng ta nghĩ gì về b n tin này?

T i Hoa K , Đ i H c nào cũng ph i có sinh viên. Có sinh viên m i có ti n. Có ti n thì tr ng m i t n t i đ c. Đ i v i các sinh viên ngo i qu c, các đ i h c mu n c p b ng gì, theo tiêu chu n nào. Đó là quy n c a h , chính ph không có quy n can thi p vào. Tr c năm 1975, hãng hàng không VNCH có hai chi c Boeng đ c mua c a Hoa K và các phi công đ c hu n luy n t i HK. Đ n sau bi n c 1975, có phi công c a Hàng Không VN t n n HK và xin lái máy bay c a hãng hàng không Hoa K thì h b t ch i và tr l i r ng: Chúng tôi hu n luy n cho anh lái máy bay VN ch không ph i lái HK. Mu n lái HK thì ph i h c i. Cái b ng Th c sĩ 6 tu n mà Đ i H c HK c p cho 38 công an CSVN cũng n m trong ý nghĩa đó.

Ngoài ra, n u m c tiêu c a l c l ng công an CSVN đã đ c ông Nguy n Phú Tr ng công b nh trên thì nh ng đ i u Đ i H c Maryland đ y đ cho 38 đ ng viên kia cũng ch nh n c đ lá khoai thôi. Đ i H c HK có đ y công an CSVN 6 tu n, ch 6 năm thì cũng ch ng đ i đ i đ u c . Và Đ i H c HK c p b ng "Th c sĩ 6 tu n" hay có h c cho đ n ngày c p b ng "T Sĩ" đi n a thì dân VN v n ti p t c ph i kh n kh và t qu c VN cũng m t vào tay Trung C ng thôi.

V phía chính ph HK, ch ng trình này không ph i do chính ph ch x ng, nên HK ch có l i mà ch ng thi t h i gì. Có ch ng thì đây l i là đ p t t đ c quan CIA bí m t tuy n đ ng đ c ít nhi u sinh viên này gia nh p t ch c CIA. V phía CSVN, đây là đ p t t đ t ng th ng cho nh ng đ ng viên có đ p xu t ngo i đi du l ch đây đó và đ quy t tâm b o v ch đ h ng say h n, ch cũng ch ng h c hành đ c gì.

K T LU N

Nhân ngày h p m t c a T ng H i CSQG/ VNCH hôm nay, tôi đã v a phác h a l i chân dung ng i c nh sát VNCH vào tr c năm 1975. Qua m t vài so sánh v i ng i c nh sát HK và ng i Công An c a CSVN, tôi có th k t lu n r ng hình nh ng i CSQG/VNCH r t đ c bi t và cũng r t cao đ p. Chúng ta nên t hào và hãnh đ n vì đã đ c tuy n ch n vào ngành c nh sát VNCH.

Ti n Sĩ TR N AN BÀI

